

Số: *214*/BC-UBND

Cầu Kho, ngày 20 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân phường Cầu Kho, nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ báo cáo số 24/BC-MTTQ ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cầu Kho về kiến nghị cử tri, Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho báo cáo kết quả giải quyết như sau:

1. Quản lý – đô thị: (09 ý kiến)

1.1. Trước đây họp Khu phố, tổ dân phố bà con thường phàn nàn về việc có một số người dân dẫn chó ra đường không khóa mõm chó gây nguy hiểm, lo lắng, đề nghị Ủy ban nhân dân phường liên hệ quận phát tờ bướm tuyên truyền (số lượng nhiều) xuống các hộ dân, trong đó có các quy định mức phạt để giữ gìn vệ sinh chung, khóa mõm chó để bảo vệ an toàn cho người dân (cử tri Hồ Tấn Đãi – TK36/5 Nguyễn Cảnh Chân).

Ủy ban nhân dân phường có Công văn số 311/UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc kiến nghị Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quận 1 hỗ trợ tờ gấp tuyên truyền về quy định xử phạt hành vi nuôi chó thả rông. Khi có ý kiến của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quận 1 Ủy ban nhân dân phường sẽ triển khai xuống từng hộ dân, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ dân khi có vật nuôi trong gia đình.

1.2. Vệ sinh môi trường rất phức tạp, mất vệ sinh, sau cải tạo lại để thùng rác nơi lối đi lên cầu thang của bà con, đề nghị để nơi khác sẽ tốt hơn (Cử tri Trần Đại Nghĩa – Chung cư 518 Võ Văn Kiệt).

1.3. Lối đi lên của bà con nhà xe để xe cản trở lối đi (Cử tri Trần Đại Nghĩa – Chung cư 518 Võ Văn Kiệt).

Trả lời: 1.2; 1.3: Ngày 09 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường, Công an phường (CSKV Khu phố 2) có biên bản làm việc với Ban Quản trị chung cư 518 để tiếp xúc với các nhà xe tại chung cư 518 Võ Văn Kiệt giải quyết theo nội dung kiến nghị của cử tri. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân phường nhắc nhở các nhà xe tại chung cư 518 Võ Văn Kiệt phải đảm bảo thông thoáng không cản trở lối đi của bà con đồng thời phải chú ý công tác an toàn PCCC và vệ sinh môi trường tại các khu vực nhà xe. Riêng đối với thùng rác để nơi lối đi lên cầu thang, Ban Quản trị chung cư 518 Võ Văn Kiệt sẽ di dời sang địa điểm khác phù hợp hơn để đảm bảo vệ sinh môi trường tại chung cư.

1.4. Lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt bị nghiêng một số và con nơi đây đã di chuyển chỗ ở không còn nơi buôn bán, đề nghị phường có tác động lên quận có hướng tháo dỡ và thời gian nào để bà con ổn định trở lại (Cử tri Trần Đại Nghĩa – Chung cư 518 Võ Văn Kiệt).

1.5. Trường Chương Dương do ảnh hưởng lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt bị nghiêng nên đã di dời các cháu đến nơi học tạm, cần cho bà con biết khi nào lô E tháo dỡ (Cử tri Vũ Thúy Nga – Khu phố 1).

Trả lời 1.4; 1.5: Ngày 20/8/2019, Sở Xây dựng đã có văn bản số 10449/SXD-QLCLXD về tháo dỡ, xây dựng lại công trình lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho.

Căn cứ Công văn số 1556/DVCIQ1-KT VT ngày 23 tháng 8 năm 2019 về việc thi công tháo dỡ công trình lô E, chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1. Theo công văn nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức thực hiện thi công tháo dỡ công trình lô E Công ty dịch vụ công ích Quận 1 đề nghị Ban bồi thường giải phóng mặt bằng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm đếm, ghi nhận và có phương án xử lý vật dụng còn lại của cư dân lô E ra khỏi phạm vi thu công.

Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện và thông tin đến người dân khi có Kế hoạch về việc tháo dỡ lô E, chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1.

1.6. Người dân phường Cô Giang đem rác đổ sang Khu phố 1(hẻm 21) do đó đề nghị lắp đặt camera để xác định sự việc nêu trên, khu phố đang tìm cách cho một số hộ đổ rác đúng nơi quy định.

Ủy ban nhân dân phường ghi nhận nội dung trên sẽ tăng cường phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường Cô Giang tuyên truyền cho các hộ dân dọc theo tuyến đường Trần Đình Xu quy định pháp luật về môi trường nhằm tăng cường ý thức gìn giữ vệ sinh chung, ý thức bảo vệ môi trường. Đề nghị khu phố tiếp tục vận động xã hội hóa lắp đặt camera tại khu vực này để làm cơ sở xử lý các trường hợp vi phạm.

1.7. Việc triển khai thực hiện quy hoạch tuyến đường Cô Giang nối dài đã treo nhiều năm nay, gây khó khăn cho nhân dân trong việc sửa chữa, xây dựng nhà. Đề nghị Ủy ban nhân dân phường xem xét, kiến nghị cấp trên sớm triển khai thực hiện hoặc sớm thông tin cho bà con được rõ (Cử tri Trần Quốc Việt – Khu phố 4)

Liên quan đến nội dung trên, Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho trả lời như sau: Ủy ban nhân dân Phường đã tổ chức niêm yết công khai thông tin quy hoạch 1/2000 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Quận 1 (trong đó không thể hiện dự án đường Cô Giang nối dài mà chỉ thể hiện điều chỉnh bằng đường D2); đồng thời Ủy ban nhân dân Phường đã cung cấp bản vẽ quy hoạch 1/2000 cho 6

khu phố để nắm rõ thông tin để tuyên truyền thêm trong nhân dân; mặt khác nếu người dân nếu cần hiểu rõ hơn về quy hoạch 1/2000 đề nghị liên hệ bộ phận ĐCXĐ để được hướng dẫn cụ thể.

1.8. Hiện nay đã bỏ quy hoạch tuyến đường Cổ Giang nối dài, việc điều chỉnh giấy tờ nhà do người dân tự đi điều chỉnh hay phường tổ chức họp các hộ dân để hướng dẫn làm hồ sơ (Cử tri Mai Bá Tùng – Khu phố 6)

Ủy ban nhân dân phường ghi nhận nội dung trên đề nghị người dân có nhu cầu cần điều chỉnh giấy tờ nhà liên hệ bộ phận Địa chính – Xây dựng phường để được hướng dẫn.

1.9. Vấn đề phân loại rác thải hiện nay Thành phố đã có hình thức phương tiện vận chuyển rác thải phân loại hay khi vận chuyển rác đổ về cùng một xe rác (Cử tri Trần Vũ Dũng – Khu phố 5)

Hiện nay phân loại rác đang trong giai đoạn tuyên truyền về phân loại rác thải: Dự kiến đầu năm 2020 sẽ thực hiện phân loại đồng loạt trên toàn địa bàn Quận 1, sau khi rác được phân loại Công ty TNHH Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu gom vận chuyển rác bằng xe rác chuyên biệt.

1.10. Hiện nay, đang trong giai đoạn giao mùa đề nghị Ủy ban nhân dân phường khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, tránh tù đọng, gây dịch sốt xuất huyết trên địa bàn (cử tri Trần Văn Việt – Khu phố 4).

Ngày 30/8/2019 Ủy ban nhân dân Phường Cầu Kho có công văn số 311/UBND về việc đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1 thực hiện việc nạo vét hệ thống thoát nước toàn bộ hẻm trên địa bàn phường Cầu Kho trong tháng 9/2019. Đồng thời sẽ xử lý các trường hợp ngập nghẹt đột xuất trong thời gian 24g00 khi có thông tin phản ánh của người dân.

1.11. Rác thải phân loại nguồn muốn có kết quả tốt nhất phải có những áp phích, quảng cáo, hướng dẫn, tuyên truyền triệt để (Cử tri Khanh – Khu phố 3).

Ủy ban nhân dân phường ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ tiếp tục phối hợp Hội LHPNVN phường cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 tiếp tục tổ chức thêm nhiều buổi tuyên truyền đến từng Khu phố (có trình chiếu slide thuyết trình minh họa) đồng thời phát tờ bướm hướng dẫn tổ dân phố cụ thể về chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

1.12. Vấn đề phân loại rác thải phải được thực hiện từ Thành phố xuống, nếu không thực hiện được thì không nên triển khai.

Căn cứ Kế hoạch số 73/KH/UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020, thực hiện Cuộc vận động “Người dân

Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”;

Do vậy, việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đã được quán triệt và triển khai thực hiện từ cấp Thành phố đến Phường (xã). Ủy ban nhân dân Phường thông tin đến cử tri được rõ.

2. Văn hóa – xã hội.

2.1. Những người bị bệnh tâm thần còn đi lang thang nhiều hay đến những nơi buôn bán làm cho bà con sợ, ảnh hưởng mỹ quan đô thị (Cử tri Khanh – Khu phố 3)

Người dân khi gặp đối tượng tâm thần lang thang vui lòng liên hệ với cơ quan công an (Điện thoại: 028 39 200 270) hoặc Ủy ban nhân dân phường (Điện thoại: 028 39 201 506) sẽ có bộ phận xử lý theo quy định.

2.2. Các cháu ở nhà ông bà không có KT3 thì có được đăng ký học tại trường ở địa phương của ông, bà không (Cử tri Lê Kim Ngọc – TK4/23 Võ Văn Kiệt)

Hàng năm, UBND phường làm thủ tục tuyển sinh vào Lớp 1 theo kế hoạch tuyển sinh của UBND Quận 1.

Năm học 2019-2020, UBND Quận 1 ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 19/06/2019 về việc ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, theo đó, quy định: Tất cả trẻ sinh năm 2013, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3 – Hộ khẩu thường trú ở các địa phương khác không phải Thành phố Hồ Chí Minh) tại Quận 1 được phân tuyến theo Giấy gọi đi học Lớp 1 của Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ - Phổ cập Giáo dục Quận 1.

Như vậy, trường hợp cháu không có hộ khẩu hoặc KT3 ở nhà ông bà thì không được phân tuyến theo Giấy gọi đi học Lớp 1 của Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ - Phổ cập Giáo dục Quận 1. Việc được theo học tại trường theo đăng ký ngoài tuyến tùy vào nhu cầu tuyển sinh của trường ở địa phương của nhà ông bà. Trường Tiểu học sẽ nhận hồ sơ đăng ký ngoài tuyến sau khi học sinh Lớp 1 diện đúng tuyến đã làm xong thủ tục nhập học và còn khả năng tiếp nhận học sinh diện ngoài tuyến.

2.3. Học sinh có hộ khẩu ở quận khác về phường Cầu Kho đi học có được không (Cử tri Nguyễn Kim Huệ - Khu phố 6).

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ - Phổ cập Giáo dục của từng quận/huyện phải đảm bảo chỗ học cho học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại quận/huyện mình. Do đó, Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ - Phổ cập Giáo dục Quận 1 sẽ ưu tiên đảm bảo chỗ học cho học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Quận 1 trước khi có thể tiếp nhận diện trái tuyến.

Học sinh có nguyện vọng học trái tuyến tại Quận 1 (hoặc cụ thể là phường Cầu Kho) có thể nộp hồ sơ xin xét tuyển. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải thực hiện đầy đủ thủ tục nhập học đúng tuyến trong khi chờ kết quả xét duyệt của trường ngoài tuyến.

2.4. Rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Hội nghị: ngày họp mặt thương binh liệt sĩ trên địa bàn không nhiều nhưng không được mời hết. Hay như có hội nghị mời nhiều người tham dự mà không có chỗ ngồi (Cử tri Trần Vũ Dũng – Khu phố 5).

Trên địa bàn Ủy ban nhân dân phường hiện có 184 diện chính sách người có công đang hưởng chế độ tại phường. Tuy nhiên, Ngày 25/7/2019, Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho tổ chức họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ. Căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tổ chức họp mặt ưu tiên các đối tượng sau: Gia đình thờ cúng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Thương binh, Bệnh binh, Người hưởng chế độ như thương binh, Người nhiễm chất độc hóa học, Quân nhân bị tai nạn lao động, Quân nhân bị tai nạn nghề nghiệp và một số gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được khu phố đề xuất chăm lo. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho ghi nhận ý kiến và rút kinh nghiệm trong các đợt tổ chức sau.

3. An ninh trật tự.

3.1. Vừa qua thấy tình hình an ninh khu phố chưa ổn định, đề nghị dân phòng nên tuần tra thường xuyên để giữ gìn an ninh trật tự (Cử tri Khanh – Khu phố 3).

Ban chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo Cảnh sát khu vực kết hợp với lực lượng bảo vệ dân phố duy trì tuần tra địa bàn. Tại địa bàn Khu phố 3 trong thời gian vừa qua chưa ghi nhận vụ việc nào liên quan đến an ninh trật tự. Công an phường kính mong cử tri kiến nghị cung cấp rõ thời gian, địa điểm xảy ra tình hình bất ổn về an ninh trật tự để công an phường có biện pháp giải quyết triệt để. Qua công tác tuần tra vào tháng 8/2019, Công an phường đã kiểm tra xử lý 6 đối tượng từ nơi khác đến có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm pháp về ma túy, nghi trộm cắp tài sản. Trong thời gian tới, Công an phường sẽ tăng cường công tác tuần tra nếu phát hiện các trường hợp vi phạm sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định.

3.1. Chung cư 518 Võ Văn Kiệt có một số hộ thường xuyên hát karaoke làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh, trước chung cư có quy định nhưng giờ lại không có quy định (Cử tri Trần Đại Nghĩa – Chung cư 518 Võ Văn Kiệt Khu phố 2).

Qua thống kê các thông tin phản ánh của người dân đến công an phường. Trong tháng 7 và tháng 8, tại khu vực trên có 02 trường hợp mở nhạc to, ca hát cụ thể là hộ C16- Lô C- Chung cư 518 Võ Văn Kiệt làm mất an ninh trật tự

nhưng do nhà có đám tang người thân nên Ban chỉ huy công an phường đã chỉ đạo Cảnh sát khu vực xuống nhắc nhở và yêu cầu khắc phục để không ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Trong thời gian tới, Công an phường sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực này, nếu phát hiện vi phạm sẽ kiểm tra xử lý theo quy định.

3.2. Hiện nay trong Khu phố có nhiều kẻ lạ mặt (đối tượng là nữ) lấy cắp máy tính tại nhà TK9/18 Võ Văn Kiệt. Đề nghị công an phường quan tâm.

Qua công tác quản lý địa bàn, rà soát, kiểm tra việc tiếp nhận tin báo tại Công an phường trong thời gian qua ghi nhận: Tại địa chỉ TK9/18 Võ Văn Kiệt từ trước đến nay không xảy ra trường hợp trộm cắp nào như phản ánh của cử tri. Tuy nhiên, vào ngày 19/7/2019, tại tiệm giày Our Shoes (địa chỉ TK9/9 Võ Văn Kiệt) đương sự Phạm Thị Ty Ca sinh năm 1994 tạm trú tại địa chỉ trên đến công an phường trình báo mất điện thoại, nghi vấn khách đến mua giày đã trộm cắp điện thoại của mình nhưng đương sự không nhớ đã mất thời gian nào, thông tin khách hàng không cung cấp được, tại tiệm không gắn camera quan sát, công an phường qua tin báo đã lập hồ sơ ban đầu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Từ ý kiến đóng góp trên, Ban chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo Cảnh sát khu vực tăng cường kiểm tra hộ khẩu định kỳ, đột xuất, thường xuyên tuần tra phát hiện đối tượng nghi vấn để chủ động kiểm tra, xử lý phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, phối hợp khu phố, tổ dân phố tăng cường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn khu phố ngày càng đạt hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân phường Cầu Kho nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- UBND phường: CT, PCT;
- UBMTTQ phường;
- Lưu: VT, TH(05b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trương Thị Ngọc Thuận